



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบรภูมิ

ประจำเดือน

ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๔

วารสาร / จดหมายข่าว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปรัชญา : ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา พัฒนาสังคมด้วยศิลปวัฒนธรรม



พิธีบวงสรวงเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.จตุริช อนุกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.ปัญญาชลี เต่าทอง และ อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และพิธีบวงสรวงเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน การยกระดับมาตรฐาน และการตลาดยุค New normal”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อาจารย์ ดร.จตุริช อนุกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน การยกระดับมาตรฐาน และการตลาดยุค New normal” ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน (บ้านสวนขวัญ) ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี



เปิดห้องแสดงผลงานศิลปะ “THEPSATRI ATR MUSEUM” และการมอบผลงานศิลปะ จากนักศึกษาและกลุ่มเครือข่ายศิลปินเมืองละโว้ให้แก่โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการสร้างและสืบสานเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม เปิดห้องแสดงผลงานศิลปะ “THEPSATRI ATR MUSEUM” โดยมีท่าน ผศ.จินตนา เวชมิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบผลงานศิลปะจากนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมและกลุ่มเครือข่ายศิลปินเมืองละโว้ให้แก่โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนในเครือข่ายได้เรียนรู้และชื่นชมผลงานศิลปะ



อบรมเรื่องการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชนในท้องถิ่น

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดอบรมเรื่องการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำ รวบรวม ข้อมูลประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาสัก เตชะชั้นหมาก เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

🌀 สารน่ารู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 🌀 (วัดสำคัญในจังหวัดลพบุรี)

วัดธรรมิการาม หรือ วัดคางคาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางขามฝั่งตะวันตก ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นวัดที่มีประวัติการและร่องรอยของสิ่งก่อสร้างหรือบูรณะสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระอุโบสถหลังเก่าที่มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ สาเหตุที่ชื่อวัดคางคาวเพราะว่าเดิมมีคางคาวอาศัยอยู่มาก ปัจจุบันไม่มีแล้วและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดธรรมิการาม

